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รายงานการประชุม 

การประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นและเสนอความต้องการของหน่วยงาน 
ในการด าเนนิการระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง    ประธานฯ 
2.  นายธีรวัฒน์ สุดสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
3.  นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
4.  ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
5.  นาวาโท สุกรี ม่วงแพร รน.  แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดระยอง (ท.) 
6. นายอินทรีย์ เกิดมณี  ปลัดจังหวัดระยอง 
7.  พันต ารวจโท ธีทัต ณ รังษี  แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 
8.  นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง 
9. นางวนิดา สมบัติศรี  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
10.  ว่าที่ ร.อ.ธีรพงษ์ ครุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
11.  นายชิตวิน สมมิต  แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 
12.  นางสาวปิยนุช มหาโคตร  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
13.  นางสาวชาลินี สิทธิการ  แทน คลังจังหวัดระยอง 
14.  นางสาวสุนีรัตน์ สิงหเสมานนท์  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 
15.  นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง  รักษาการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
16.  นายพอเจตน์ เจริญสุข  แทน เกษตรจังหวัดระยอง 
17.  นายอังกูร บัวศรี   ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 
18.  นางสาวต้องตา บุญมาดี  แทน แรงงานจังหวัดระยอง 
19.  นางสาวกิ่งกาญจน์ ดีรมรัมย์ แทน จัดหางานจังหวัดระยอง 
20.  นางสาวอังคณา สักล่ า  แทน วัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
21.  นายธีระยุทธ สุวรรณรงค์  แทน พาณิชย์จังหวัดระยอง 
22.  นางสาววิมลรัตน์ สุกตรง  แทน สถิติจังหวัดระยอง 

          /23. นายสมชาย ... 
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23.  นายสมชาย รุ่งเรือง  ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
24.  นายสงกรานต์ แสงจันทร์  ประมงจังหวัดระยอง 
25.  นางสาวสุภลักษณ์ ตันประยูร แทน ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
26.  นายสุรศักดิ์ รัตนวงศ์  แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง 
27.  นางสาวภัศกมล รูปแก้ว  แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
28.  นายวุฒิชัย ตั้งพาณิชย์  แทน พลังงานจังหวัดระยอง 
29.  นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
30.  นายบดินทร์ รุ่งรัตน์  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง 
31.  นายรังสิมันต์ จันทสิทธิ์   แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
32.  นายธนทร ศรีนาค  หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 
33.  นางสาวนันท์นภัส สงพนัส       แทน ผู้อ านวยการส านักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 
34.  นายกฤตชัย โปุงกระโทก  แทน ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง 
35.  นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์  แทน หัวหน้าพฤษศาสตร์ระยอง 
36.  นายนพรัตน์ ทรัพย์มังสังข์ ผู้อ านวยการอุตุนิยมวิทยาระยอง 
37.  นายพิเชษฐ์ วงษ์จันทร์ดี  ผู้อ านวยการส านักงานน้ าบาดาล เขต 9  
38.   นายวินัย เสาวฤทธิ์  แทน.ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 

     และชายฝั่งที่ 1   
39.  นายเกียรติศักดิ์ แก้วแสน  แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด  
40.  นายวรภพ คงธนาจรัส  แทน นายอ าเภอเมืองระยอง 
41.  นายอ านวย เกษตรสินธุ์นุกุล แทน นายอ าเภอแกลง 
42.  นางวันวิสา เทพภูเขียว  แทน นายอ าเภอปลวกแดง 
43.  นายวัลลภ คีรีแลง  แทน นายอ าเภอบ้านค่าย 
44.  นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์  นายอ าเภอบ้านฉาง 
45.  นายสุรพงษ์ บุญยั่งยืน  แทน นายอ าเภอวังจันทร์ 
46.  นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์  นายอ าเภอเขาชะเมา 
47.  นายศรายุทธ อุโคตร  แทน นายอ าเภอนิคมพัฒนา 
48.  นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
49.  นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี  แทน นายกเทศมนตรีนครระยอง 
50.  นายชัยรัตน์ ทองอ่อม   แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
51.  นางสาวนงนุช เสียงเจริญ  แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง 
52.  นายชาญวัฒน์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ แทน นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ  
53.  นายกฤษณะ ข าคง  แทน ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
54.  นายปัญญา ชูสกุลวงศ์  ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง 

          /54. นายกิติพิชญ์... 
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55.  นายกิติพิชญ์ ดาชนบท  แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง 
56.  นายชนินทร์ ลบตุ้ม  ผู้จัดการส านักงานบริการลูกค้า กสท ระยอง 
57.  นางจุไรศรี ไชพศรี  แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
58.  นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี  แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
59.  นางสุวรรณา โดตี้  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง. 
60.  นายสมเกียรติ สมค า  แทน.ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

    (องค์การมหาชน) 
61.  นางวราทิตย์ ตระกูลกิจชัย หัวหน้ายุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

    (องค์การมหาชน) 
62.  นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ  ที่ปรึกษาส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

    (องค์การมหาชน) 
63. กิตติพงษ์ มนาคม   เจ้าหน้าทีส่ านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

    (องค์การมหาชน) 
64.  นายคมกฤษ จ าปาจันทร์  หัวหน้า ศูนย์ emcc มาบตาพุด 
65.  นางสาวจตุพร ปันนอก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
66.  นางสาววิชญารัตน ์ปัญญสกุลพูนศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
67.  นายจีระกิตติ์ พูลสวัสดิ์  นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ 
68.  นายพีรชัย เปรมประเสริฐ ผู้จัดการสาธารณูปโภคทาง VTMS GUSCC 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบ 
                      เมื่อที่ประชุมฯ พร้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เริ่มประชุม ได้กล่าวว่า ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. หรือ Gistda อยู่ระหว่างการด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบวางแผน และจัดการพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเชิงมหาภาค โดยจัดท าระบบเพ่ือการตัดสินใจ
แบบองค์รวม (Holistic.Executive.Support.System) (และติดตั้งอุปกรณ์เป็นห้อง War.Room ประจ าจังหวัด)  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ า ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น มาประมวลผลเพ่ือบริหารจัดการข้อมูล
ของจังหวัดในพ้ืนที่ EEC และน าไปแสดงผลในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานของจังหวัด ซึ่งห้อง War.Room 
ตั้งอยู่ชั้น 3 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง (ข้างห้อง EEC ระยอง) 
                     จากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ .(Rayong.Smart.City)  
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้แทน Gistda.ได้น าเสนอการท างานของระบบฯ ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นว่า
ฐานข้อมูลบางประเภทยังไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของจังหวัด จึงได้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการบรรจุข้อมูล
ที่ส าคัญของจังหวัดและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาจังหวัด และควรเพ่ิม Layer ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับจังหวัด เช่น ด้านพลังงาน ด้านนิคมอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว EEC และ EECi.และให้ทีมงาน 
Gistda.เตรียมแผนการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้อง War.Room.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
         /เพ่ือให้ตรงต่อ... 
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เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของจังหวัดให้มากขึ้น ดังนั้น จังหวัดระยอง จึงก าหนดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ Gistda น าไปปรับปรุงให้สอดคล้องความต้องการ
ของพ้ืนที ่  
  มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อทราบ  
  ผลการด าเนินโครงการพัฒนาระบบวางแผนและจัดการพื้นที่การพัฒนาเชิงมหภาค  
โดยการจัดท าระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support System) และติดตั้ง
อุปกรณ์ใน ห้อง War Room ประจ าจังหวัด และแผนการด าเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มเติม
ศักยภาพของระบบฯ ในปี พ.ศ. 2562 
                        ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): น าเสนอ
ว่าปัจจุบัน.–.อนาคต การด าเนินงานระบบเพ่ือการตัดสินใจแบบองค์รวม มี ๒ ระยะ ได้แก่ระยะที่ ๑ 
 การด าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านภูมิสารสนเทศ และอ่ืนๆ ๑๒ กลุ่ม  
และระยะที่ ๒ การด าเนินการติดตั้งเพ่ิมเติมของจังหวัดจันทบุรี และตราด และปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติม รับฟัง
ความคิดเห็น ประเด็นเฉพาะจังหวัด ก้าวข้ามสู่  AIP ของโครงการ THEOS – ๒  ในปี ๒๕๖๔ ถือว่าเป็นระยะที่ 3 
              ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินงานจัดท า“ระบบเพ่ือการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic 
Executive Support System)” และติดตั้งประจ าจังหวัดฉะเชิงเทร า ชลบุรี และระยอง ในลักษณะ 
ห้องบริหารจัดการข้อมูลประจ าจังหวัด หรือ War room และในอนาคตจะสามารถรองรับการพัฒนาจาก
โครงการ THEOS-๒ (คาดว่าด าเนินการเสร็จ ๒๕๖๔)การด าเนินงานแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
 

                       ระยะที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ด าเนินการจัดท าและติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานห้อง War 
room ให้สามารถแสดงผลได้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ด าเนินการแสดงผลข้อมูลพื้นฐานระบบฯ 
ดังกล่าวจะแสดงผลข้อมูลในแต่กลุ่มข้อมูลที่น่าสนใจในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern 
Economic Corridor : EEC ) : โดยระบบจะแยกประเด็นที่น่าสนใจออกเป็น ๑๒ (ปัจจุบันสามารถใช้งานได้แล้ว) 
 

                      ระยะที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ด าเนินการจัดท าและติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานห้อง War 
room ให้สามารถแสดงผลได้ในจังหวัดจันทบุรี และตราด ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมฐานข้อมูลในความต้องการ
ของแต่ละจังหวัด เช่น ด้านเกษตรกรรม เป็นต้น ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและการบูรณาการท างานร่วมกัน
ฝึกอบรมปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับเชิงลึกให้สามารถใช้งานและเข้าใจการท างานสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลได้ และเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ิมเติมกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีความร่วมมือ เช่น ระบบ CCTV ลงในระบบ 
เป็นต้น 
                       ระยะที่ ๓ (การพัฒนาเครื่องมือ หรือ นวัตกรรม AIP- Actionable Intelligence Policy) 
ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา หรือ Theos 2 ร่วมกับ Airbus ประเทศฝรั่งเศส(คาดว่า
ด าเนินการเสร็จ ก.พ. ๒๕๖๔) สามารถสังเคราะห์ประเด็นปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุค Digital แก้ปัญหาด้วยข้อมูลเชิงลึก (Insight) เชิงพ้ืนที่ 
เวลา และกลุ่มเปูาหมาย สนับสนุนการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย 
          /มติที่ประชุม… 
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 มติที่ประชุม : รับทราบการจัดท าระบบเพ่ือการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive 
Support System) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา 
      รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาชน ของการด าเนินการระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวม (Holistic Executive Support 
System) ให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดระยอง 
  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสนอว่า การด าเนินในระยะที่ 2 ควรให้ 
ความสนใจกับ Smart City รวมถึงการขนส่งจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง - พัทยา) มายังจังหวัด
ระยอง และเกาะเสม็ด รวมถึงระบบเซนเซอร์ในการวัดระดับน้ า คุณภาพของน้ า การปล่อยสารเคมีลงสู่ทะเล 
ล าคลองของโรงงาน หรือพ้ืนที่ส าคัญต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง โดยมีความเชื่องโยงในระบบ 3 มิติ  
 

  ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เสนอว่า ในระบบแผนที่ของจังหวัดระยอง 
ยังคงใช้แผนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ไม่มีการอัพเดทของข้อมูล แต่ระบบแผนที่
ของการไฟฟูามีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา อยากให้มีการเชื่อมโยงระบบฯ เข้ากับแผนที่อัพเดทของการไฟฟูาให้
เป็นระบบ 3 มิติและเป็นปัจจุบัน เพื่อมองถึงความเจริญเติบโตของพ้ืนที่ รวมถึงการรองรับการพัฒนาของพ้ืนที่
ด้วย และสามารถตรวจสอบได้ทุกพ้ืนที่เมื่อเรียกดู 
 

   ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า 
สามารถเชื่อมได้ รับด าเนินการต่อ ซึ่งระบบของไฟฟูา ระบบน้ าประปา สามารถเชื่อมโยงได้ และทราบถึง
ครัวเรือนของผู้ใช้  
 

   ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เสนอว่า อุบัติภัยจากสารเคมีส่วนมากจังหวัด
ระยองพบกับปัญหาจ าพวกแก๊ส ซึ่งความต้องการของจังหวัด อยากทราบถึงทิศทางของลม ผลกระทบเกิดพ้ืนที่ได้ 
มีรัศมีของผลกระทบอย่างไร เพ่ือการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย 
 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า 
ระบบทีส่มบูรณ์จะใช้งานในปี พ.ศ. 2564 เพราะระบบ AIP จะมาพร้อมกับดาวเทียมดวงใหม่จึงจะใช้งานได้ 
 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สอบถาม ประเด็นในการประชุมครั้งที่ผ่านมาทาง Gistda 
ด าเนินการไปแล้วเสร็จยัง และต้องการให้ใช้ได้จริง โดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ น าไปพัฒนาและใช้ได้
พ้ืนที ่ไม่จ าเป็นต้องรอถึง ปี พ.ศ. 2564 และท าอย่างไรให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้ 
 
 
 

          /ที่ปรึกษา... 
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   ที่ปรึกษาส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า 
ตัวอย่าง เช่น มรสุม ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครนายก Gistda ได้ใช้ระบบนี้ในการดูทิศทางการไหลของน้ า เพ่ือการควบคุม
ปัญหาเบื้องต้นในการเกิดน้ าท่วม หาวิธีปูองกันและการไหลลงแม่น้ าบางปะกง รวมถึงการเปรียบปัญหา
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 เพ่ือการแจ้งเตือนประชาชน จังหวัดระยองต้องการระบบตรวจวัดสารเคมีก่อนไม่ต้อง
รอด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี ้ทุกส่วนราชการของจังหวัดระยองต้องให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันเพื่อน าเข้าระบบฯ 
 

   ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า  
อยากให้ทุกส่วนราชการศึกษาวิธีการใช้และดูโปรแกรม และน าข้อมูลทีต่้องการให้ Gistda เพ่ือลงระบบฯ ต่อไป 
 

  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า อยากให้ด าเนินการในรูปแบบของ 2 
มิติก่อน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ตัวอย่าง เช่น บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ 
อินดัสตรี้ส์ จ ากัด (มหาชน) ที่เกิดไฟไหม้ อยากทราบถึงทิศทางลมเพ่ือการอพยพประชาชนและการแจ้งเตือน
ให้ประชาชนทราบถึงสารเคมีชนิดนั้น อีกทั้งการปนเปื้อนของสารเคมี การระบาดของโรค การควบคุมโรค 
แหล่งขยะ น้ าเสีย มองถึงเส้นทางของปัญหานี้ ในรูปแบบของ 2 มิติ ก่อน 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า กรณไีฟไม้บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 
จ ากัด (มหาชน) สามารถค านวณทิศทางของลม สารเคมีอะไร ผลกระทบอยู่ตรงไหน พิกัดที่ตั้งของโรงงาน 
สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ 
 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า 
สามารถท าได้ แต่ต้องมีข้อมูล ด้านที่ตั้งของโรงงาน สารเคมีที่เป็นอันตรายชนิดไหน ปริมาณของสารเคมี 
โรงงานผลิตอะไร ขอให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับเรื่อง
และน าข้อมูลให้แก่ Gistda ต่อไป 
 

  ส วัสดิ ก ารคุ้ มค รองแรงงา นจั งห วัดระยอง  สอบถามถึ ง สา ร เคมี ที่ อั นตร าย  
และสารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งจังหวัดระยองมีโรงงานเป็นจ านวนมาก อยากให้ทราบถึงว่า ที่ตั้งของโรงงาน
แต่ละอ าเภอ ชื่อโรงงาน ประเภทของสารเคมีที่ใช้ 
 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องน าข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ระบบฯ ที่ตั้ง 
ประเภทสารเคมี ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ส่วนในของจังหวัดระยอง โรงานอันตราย/ไม่อันตราย 
จ านวนแรงงานขอให้ผู้อ านวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับเรื่อง และพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สอบถาม 12 ข้อมูล
เบื้องต้น สามารถใช้ได้ทั้งหมดหรือไม่ อยากให้มีระบบแจ้งเตือน พ้ืนที่ ที่ตั้ง ทิศทางลม ประเภทสารเคมี 
ต้องการให้เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ลงระบบฯ  
          /ผู้แทนส านักงาน... 
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   ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า 
เป็นพี่เลี้ยงให้แก่จังหวัดก่อน และให้ทางจังหวัดหรือผู้แทนของหน่วยงานเป็นคนอัพเดตข้อมูลต่อไป 
 

  ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง เสนอว่า แหล่งน้ า การไหลของน้ า ความเร็วของ
น้ า ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม รวมถึงข้อมูลน้ าฝน ทั้งด้านปริมาณ และขนาดของน้ าฝน ในระบบควรมีสเกลในการ
การวัดที่ชัดเจน และเพ่ิมข้อมูล น้ าขึ้น น้ าลง กระแสน้ า  
 

   ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า 
จะรับเรื่อง ต้องมีคนดูแลระบบฯ อยู่ตลอดเวลา 
 

  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เสนอว่า  
ข้อมูลมลพิษ สามารถตรวจสอบได้ท่ีกรมควบคุมมลพิษ ได้แก่ ชนิดของสารเคมี ปริมาณสารเคมีที่เป็นอันตราย 
วิธีปูองกันสารเคมี แต่ละชนิด และน้ า สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ า  
อยากให้เชื่อมข้อมูลและอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 
 

  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง เสนอว่า สามารถศึกษาที่ดินที่ท าการเกษตร อุตสาหกรรม 
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่ดินของธนารักษ์ อุทยาน ปุาไม้ แต่บางส่วนยังเป็นความลับของราชการ เป็นที่ดิน
ปุาไม้ กับเขตการปฎิรูปที่ดิน ยังไม่สามารถน ามาอ้างอิงได้  
 

  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง สอบถามว่า การเจาะลึกของแผนที่ท าได้หรือไม่ ใครถือครองที่ดินนั้น 
ประกอบอะไรบนที่ดิน หรือที่ตั้งของบ้านใครเป็นเจ้าของบ้าน  
 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า 
ต้องมีข้อมูลให้จึงสามารถระบุต าแหน่งได้ และตัวอย่างของจังหวัดฉะเชิงเทราในการติดตามช้าง โดยใช้เกณฑ์
การเดินในเส้นทางซ้ า ๆ ของช้าง แบบสั่นสะเทือน 
 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เสนอแนะว่า ต้องการติดเครื่องติดตามที่ตัวช้าง หรือตัวช้างที่
เป็นผู้น าฝูง ซึ่งสามารถรู้สถานการณ์ของช้างได้ตลอดเวลา 
 

  ประมงจังหวัดระยอง เสนอว่า ข้อมูลชนิด/จ านวนของแมงกะพรุน วิธีการปูองกันหรือการ
แจ้งเตือนเมื่อชนิดของแมงกะพรุนอันตราย แผนที่บ้านปลาของทุกโครงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดท าขึ้น 
ทั้งนี้รวมถึงการวิเคราะห์ฤดูฝน น้ าเสีย น้ าทิ้ง ลุ่มน้ าในจังหวัดระยอง เป็นข้อมูลแบบ Real time (PO, PH 
ของคุณภาพน้ า) และสารเคมีต่าง ๆ 
 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า 
สามารถท าได้ ต้องมีข้อมูล และต้องมีระบบ Sensor ติดตั้งตามล าคลอง แม่น้ า เพ่ือวัดข้อมูลแบบ Real time 
          /ผู้อ านวยการ... 
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  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เสนอ อยากให้
มีการตรวจสอบและประเภทข้อมูลของแมงกะพรุน เช่น ชนิดสายพันธุ์ รูปร่าง แหล่งที่อยู่อาศัย  (ตามฤดูกาล) 
ร้ายแรงและเป็นอันตรายแก่ประชาชน ซึ่งข้อมูลมีเป็นของหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ควรมีฐานข้อมูลเพื่อปูองกัน 
 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การมีฐานข้อมูลของแมงกะพรุนนั้นเป็นผลดี เพ่ือการปูองกัน 
และเตือนภัยให้กับประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายของแมงกะพรุน ทั้งนี้จังหวัดระยองอยากทราบถึงผลดี  
และผลเสียล่วงหน้า เพ่ือต้องการตัดสินใจที่ส าคัญ ทั้งนี้หน่วยงานราชการต้องสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ 
 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า 
ได้มีการติดตั้ง เรดาร์ ชายฝั่งทะเลของจังหวัดระยองจ านวน 2 ตัว และสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม  
และแอปพลิเคชั่น ได้ตลอดเวลา  
 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้ข้อเสนอแนะว่า การตัดสินใจต้องมีฐานข้อมูลในที่เดียวกัน 
ไม่ใช่เปิดอีกหลาย ๆ โปรแกรม ซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของ  Gistda ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพ่ือการน า
ข้อมูลมาประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

  ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เสนอว่า ผู้ปุวยติดเตียงเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อมีการ
วิเคราะห์รวมกับปัญหาน้ าท่วม เพื่อการขนย้ายผู้ปุวย แต่ยังคงมีคนปุวยที่ต้องได้รับการดูเช่นเดียวกัน คือผู้ปุวย
เสี่ยง Stroke อยากให้มีการเชื่อมโยงกับเส้นทางจราจรปูองกันจราจรติดขัด เมื่อมีผู้ปุวยเกิดขึ้นในการขนย้าย
ได้ทันเวลา ซึ่งผู้ปุวยต้องได้รับการรักษาภายใน 1 ชั่วโมง เพ่ือต้องกันการเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งทาง
ส านักงานสาธารสุขจัดเตรียมข้อมูลให้ เช่น ชื่อ - สกุล ประวัติ พิกัดต าแหน่งบ้าน เป็นต้น 
 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า 
มีการจัดท าเรื่องผู้ปุวยติดเตียงให้กับส านักงานสาธารณสุข ศรีราชา ส าเร็จแล้ว ในการติดตามผู้ปุวยติดเตียง  
แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลหน้าจอ Monitor ซึ่งสามารถลงรูป และตรวจสอบการตรวจเยี่ยมผู้ปุวย 
เพ่ือการตกหล่นการตรวจเยี่ยม 
 

  ผู้แทนส านักงานสาธารสุขจังหวัดระยอง เสนอ อยากให้มีการด าเนินการทั้งจังหวัดระยอง 
เพ่ือให้ประชาชนทั้งมีความสบายใจว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ควรติดต่อเบอร์ใด และได้มีการติดตามอยู่
ตลอดเวลา 
 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับเรื่องไว้ 
ทั้งผู้ปุวยติดเตียงละผู้ปุวยเสี่ยง Stroke 
 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเพ่ิมเติมว่า ต้องการทราบถึงเส้นทางการขนย้ายผู้ปุวย
อย่างรวดเร็ว รวมถึงการทราบถึง ถนน ที่ตั้ง หรือสถานที่ใกล้เคียงในการขนย้ายผู้ปุวย 
          /ผู้แทนส านักงาน… 
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  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายธีรวัฒน์ สุดสุข) ให้ข้อเสนอแนะ ภาคเกษตร ภาค
ท่องเที่ยวและโรงแรมก็มีความส าคัญกับจังหวัดระยองเช่นเดียวกัน 
 

  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เสนอว่า การอบรมในครั้งที่แล้วเป็นการอบรมโปรแกรม
ในเบื้องต้น แต่สิ่งส าคัญของจังหวัดระยอง คือ พืชเศรษฐกิจ แต่ข้อมูลที่อยู่ในระบบฯ เป็นข้อมูลฐานในปี 
2556 เป็นข้อมูลที่ไม่อัพเดท ซึ่งทางด้านเกษตรยังมี ทางด้านปศุสัตว์ ด้านประมง แต่ทางหน่วยงานไม่ทราบ
ถึงศักยภาพหรือข้อจ ากัดของ Gistda ซึ่งควรมีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทางด้านสับปะรด แบบ Real time ถึง
พ้ืนที่การเพาะปลูก ผลผลิตออกสู่ตลาด เพ่ือการวิเคราะห์การรองรับต่าง ๆ ซึ่งพืชเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 7 - 
8 ชนิด, ปศุสัตว์ 5 - 6 ชนิด และ ประมง 5 - 6 ชนิด (รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ประมงจังหวัดระยองได้น าเรียน
เบื้องต้นก่อนหน้านี้) 
 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ชี้แจงว่า  
จะมีการจัดประชุมในกลุ่มย่อยครั้งต่อไป ก่อนการประชุมกลุ่มใหญ่  และทาง Gistda จะมีการส่งเจ้าหน้าที่
ประจ าห้อง War Room ของจังหวัดระยอง ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพ่ือให้ค าปรึกษา วิธีการใช้ระบบฯ 
 

  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  กล่าวว่า ข้อมูลทางด้านโรงแรม รีสอร์ท 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใบอนุญาตมีหรือไม่มี ข้อมูลความสะอาดของน้ าทะเล เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่
นักท่องเที่ยว  
 

  ผู้แทนส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เสนอว่า อาหารดี อาหารเด็ด ของจังหวัดระยอง  
ควรมีฐานข้อมูล เช่น ชื่อร้านอาหาร/ของดี สถานที่ตั้งของร้านอาหาร/ของดี รายการอาหารที่ขึ้นชื่อ 
 

  ผู้แทนส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ขอให้  
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นผู้จัดท าข้อมูลและประสานด าเนินการต่อไป 
   

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวของรวบรวมข้อมูลตามที่ได้เสนอ ส่งให้ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และประสานการด าเนินการน าเข้าข้อมูลในระบบฯ 
ร่วมกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

  เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 
ลงชื่อ   อานนท์ เกศรีสม   ผู้บันทึกฯ  
         (นายอานนท์ เกศรีสม) 
 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   

ลงชื่อ    จีรวัสส ์เปรมดิษฐ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
       (นายจีรวสัส์ เปรมดิษฐ์) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 

 


